

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2023 (kỳ 1)

Sáng ngày 24/10 và sáng ngày 25/10/2023, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2023 (Kỳ 1). Sau khi thảo luận, thống nhất, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung như sau:

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (*Sở Kế hoạch Đầu tư trình*).

Trong thời gian qua, công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, động lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. HĐND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tuy nhiên thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh số lượng doanh nghiệp còn ít, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, do vậy để thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm và tăng thu ngân sách cần có những chính sách đủ mạnh để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện khảo sát, đánh giá và hoàn thiện dự thảo khá chi tiết hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh. Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí nội dung các bản dự thảo. Để chính sách bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và thống nhất trong triển khai thực hiện, cần bổ sung hoàn thiện các nội dung sau:

- Thống nhất thời gian thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn 2024 - 2030 để việc đánh giá, tổng kết nghị quyết phù hợp;

- Thống nhất đối tượng hỗ trợ là tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ điều kiện (kể cả các doanh nghiệp thành lập mới và các doanh nghiệp đã thành lập nhưng hiện nay có phát sinh hoạt động đầu tư mới,...);

- Nghiên cứu, thiết kế chính sách theo hướng chính sách chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa đều được hưởng và chính sách riêng, đặc thù cho các loại hình doanh nghiệp;

- Hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh: ngoài việc quy định hỗ trợ thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cần xem xét xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động ngoài các khu công nghiệp,

cụm công nghiệp có thuê mặt bằng; ưu tiên thu hút doanh nghiệp vào hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp;

- Về nội dung hỗ trợ kinh phí tư vấn chuyển đổi số và áp dụng công nghệ số: thống nhất mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ 01 lần;

- Thực hiện thống nhất hỗ trợ các doanh nghiệp theo quy định tại Chương II Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, không quy định về ưu tiên doanh nghiệp như các đơn vị góp ý, đề xuất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý; rà soát tổng thể, biên tập, điều chỉnh các nội dung các chính sách bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 28/10/2023** để xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương xây dựng nghị quyết.

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Sở Kế hoạch Đầu tư trình).

Việc điều chỉnh kế hoạch vốn Dự án đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sang các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương trong nước là cần thiết, phù hợp tình hình, khả năng triển khai thực tế, đúng quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 93/2023/QH15; điểm a khoản 6 Điều 67 Luật Đầu tư công.

Qua thảo luận, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh giảm 40 tỷ đồng của dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2023, để bổ sung cho 02 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương trong nước (dự án Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh - quốc phòng huyện Đình Lập; dự án Đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia) như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến tham gia; đồng thời tích hợp nội dung điều chỉnh giảm các dự án sử dụng nguồn vốn thu từ sử dụng đất do dự báo năm 2023 thu không đạt kế hoạch giao để kết hợp trình HĐND tỉnh trong một nghị quyết. Thời gian hoàn thành **trước ngày 29/10/2023** để trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài chính trình).

Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn, do ảnh hưởng của trượt giá, mức lương cơ sở tăng và các yếu tố khác nên một số nội

dung, mức chi đã không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Để đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của đại biểu HĐND các cấp trong tình hình mới, việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 172/2015/NQ-HĐND là cần thiết.

Tuy nhiên hiện nay Quốc hội và Chính phủ đang triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới từ tháng 7/2024 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Để tránh trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian ngắn, qua xem xét, thảo luận và ý kiến thống nhất của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp, UBND tỉnh thống nhất chưa trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết trong thời điểm hiện nay. Ngay sau khi Chính phủ triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới, Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định.

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2022 (Sở Tài chính trình).

Việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm trước là công việc thường xuyên hằng năm theo quy định Luật Ngân sách. Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo đảm bảo đúng quy trình theo quy định. Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022.

Sở Tài chính rà soát toàn bộ hồ sơ, nhất là các số liệu nợ thuế, hoàn thiện trình UBND tỉnh **trong tháng 10/2023** để trình kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh.

5. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình).

Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã góp phần hỗ trợ tích cực cho các xã, thôn trong hoàn thiện cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên hiện nay do tiêu chí quy định về đạt chuẩn nông thôn mới về cơ sở vật chất đã thay đổi, đồng thời việc huy động, đóng góp của người dân các xã chưa đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới (chủ yếu là các xã đặc biệt khó khăn) hiện nay gặp nhiều khó khăn.

Xuất phát từ các kiến nghị, đề xuất của cử tri, giám sát của HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị nghiên cứu điều chỉnh Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND. UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND thời gian qua và tham mưu điều chỉnh chính sách để phù hợp hơn với nhu cầu, tình hình thực tế. Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh xác định việc điều chỉnh tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với xây dựng nhà văn hóa xã, sân thể thao xã, thôn là cần thiết. Tuy nhiên hiện nay khả năng cân đối ngân sách của tỉnh gặp nhiều khó khăn, đồng thời đang trong thời kỳ ổn định ngân sách 2021 - 2025, sau 2 năm 2024, 2025 thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND sẽ đánh giá tổng kết và xây dựng Nghị quyết cho giai đoạn mới, do vậy UBND tỉnh thống nhất chưa xem xét trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND tại thời điểm hiện nay.

Để bảo đảm việc triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, kích lệ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 và bảo đảm cân đối ngân sách tỉnh, UBND tỉnh thống nhất bổ sung hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn năm 2024 và năm 2025 để thực hiện nội dung hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xã, thôn và sân thể thao xã, với mức hỗ trợ cho các đối tượng như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại dự thảo.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát bổ sung nội dung hỗ trợ trên vào chính sách hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện trong xây dựng nông thôn mới, bảo đảm thực hiện từ năm 2024. Kết thúc giai đoạn thực hiện chính sách, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động đánh giá, tổng kết Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND và tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ mới cho giai đoạn tiếp theo.

6. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức xác định hộ thiếu đất sản xuất để thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Ban Dân tộc tỉnh trình).

Thực hiện kiến nghị của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh đã trình UBND tỉnh quyết định bãi bỏ Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh quy định mức xác định hộ thiếu đất sản xuất để thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Đồng thời thực hiện quy trình xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định mức xác định hộ thiếu đất sản xuất để thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình.

Sau khi phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định, giao Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia hợp lý, hoàn thiện các nội dung sau:

- Bổ sung nội dung quy định về định mức đất sản xuất trên địa bàn tỉnh, định mức đất sản xuất trên sẽ làm cơ sở để xác định hộ thiếu đất theo mức tối thiểu quy định tại Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thống nhất quy định hộ thiếu trên 50% đất sản xuất trở lên theo định mức sẽ được hưởng chính sách.

Ban Dân tộc tỉnh rà soát, hoàn thiện các nội dung, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành **trước ngày 05/11/2023**.

7. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (*Sở Nội vụ trình*).

Thống nhất sự cần thiết tiếp tục thực hiện sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 và Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022).

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh nhất trí với nội dung trình của Sở Nội vụ. Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 10/2023** để trình kỳ họp thứ 20 (kỳ chuyên đề) của HĐND tỉnh.

8. Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc đăng ký Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024 (*Văn phòng UBND tỉnh trình*).

Việc đăng ký Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024 là nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ hằng năm. Thực hiện nhiệm vụ giao, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát các nội dung công việc phải xây dựng, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2024.

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo đăng ký Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024 do Văn phòng UBND tỉnh trình. Đồng thời yêu cầu bổ sung một số nội dung như sau:

- Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ chi phí học tập của học sinh trường THPT chuyên Chu Văn An.

- Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Dự thảo Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023-2030.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát lại toàn bộ các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, trong đó tập trung các nội dung phải thực hiện sơ kết, tổng kết theo định kỳ; các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh cần phải ban hành; các báo cáo định kỳ của năm 2024 cần thiết phải trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định, **trước ngày 28/10/2023** gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các cơ quan chưa đăng ký, rà soát; tổng hợp, trình UBND xem xét **trước ngày 29/10/2023**.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (bc);
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy (bc);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng, Ban TCD, TTTT;
- Lưu: VT, TH (ĐDD).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Hùng Trường